

Số: 100 /BC-UBND

Đồng Ý, ngày 17 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một HDND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ủy ban nhân dân xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND xã tổng hợp trước kỳ họp thứ mười một HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tại Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND xã) như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi

- Cử tri thôn Khau ràng Hiện nay đường vào trường THCS xã Đồng Ý đã xuống cấp trời mưa to gây ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại của các cháu học sinh đề nghị UBND xã tiếp tục có kế hoạch nâng cấp để đảm bảo việc đi lại cho các cháu học sinh.

Trả lời:

Theo nguyện vọng của cử tri, trong năm 2023 UBND xã đã cấp 10 tấn Xi măng cho thôn Hợp Nhất để bê tông xi măng đường vào trường THCS xã Đồng Ý (Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công), tuy nhiên các hộ dân thuộc khu dân cư Bó Đầy thôn Hợp Nhất với trường THCS xã chưa thống nhất được phương án xây dựng tuyến đường; UBND xã đề nghị Ban phát triển thôn Hợp Nhất, lãnh đạo trường THCS xã, đại diện Hội phụ huynh học sinh trường trường THCS xã bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch, dự toán xây dựng tuyến đường và báo cáo UBND xã để có hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Cử tri Dương Công Lục thôn Lân Dạ: Có ý kiến Phai Bó Nghè thôn Lân Dạ xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên xem xét, khảo sát, tư vấn tu sửa nâng cấp lại.

Trả lời:

Phai Bó Nghè thôn Lân Dạ thuộc hệ thống Phai thủy lợi nhỏ, đề nghị Ban phát triển thôn Lân Dạ xây dựng kế hoạch, dự toán sửa chữa, nâng cấp Phai trình UBND xã, căn cứ số liệu thực tế cần nâng cấp, sửa chữa, UBND xã sẽ cấp xi măng (Nguồn xi măng sửa chữa thủy lợi nhỏ năm 2024) để nhân dân thực hiện.

- Cử tri Dương Công Tân thôn Lân Dạ: Đề nghị UBND xã hỗ trợ làm đường điện thấp sáng đường thôn từ đoạn nhà ông Trọng thôn Lân Dạ đến địa phận thôn Lân Páng.

Trả lời:

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, để hoàn thành Tiêu chí số 04 về Điện trong xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trong năm 2021 UBND xã đã triển khai xây dựng hệ thống điện thấp sáng đường thôn dọc tuyến Quốc lộ 1B tại địa bàn 08/08 thôn (*Nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công lấp đất*). Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ban phát triển các thôn tiến hành khảo sát, rà soát và đầu tư đủ số lượng Dây dẫn, Bóng điện và Cột điện **theo đề xuất của các thôn** (*có thôn Lân Dạ*);

Đề nghị thôn Lân Dạ tiếp tục tuyên truyền nhân dân đóng góp kinh phí để thi công tuyến đường thấp sáng đường thôn còn lại theo nhu cầu của nhân dân.

2. Về tài nguyên môi trường

Cử tri Dương Công Lục thôn Lân Dạ: Có ý kiến Đất rừng có diện tích nhỏ (400 mét vuông) có đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Trường hợp thửa đất nguyên thửa theo bản đồ đo đạc địa chính xã Đồng Ý năm 2008 và căn cứ hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thì đề nghị Ông đến UBND xã để được hướng dẫn làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

3. Về Nông Nghiệp

Ông Hoàng Đăng Viện Cử tri thôn Khau Ràng: Đề nghị UBND xã quan tâm đến giống cây trồng cụ thể giống lúa Kim cương đã trồng nhiều năm năng xuất không cao cần định hướng cho nhân dân về các giống lúa mới để đem lại năng xuất cho người dân.

Trả lời:

Để nâng cao năng xuất, chất lượng cho sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024. Tháng 3 năm 2024, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn tổ chức “Phiên Chợ Khuyến nông” tại xã Đồng Ý vào Phiên chợ xã ngày 13/3/2024 và được tuyên truyền, tư vấn, định hướng cho bà con nông dân về các loại cây trồng, vật nuôi cụ thể trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp mà bà con quan tâm.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI.

- Cử tri thôn Lân Páng đề nghị ủy ban nhân dân xã có phương án xây dựng đường vào Đình và đổ mật sân Đình Pác Yéng.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ xây dựng Phương án, kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân và Doanh nghiệp

trên địa bàn để thực hiện khi có đủ kinh phí.

III. Ý kiến khác

Cử tri Dương Ngọc Viên thôn Lân Dạ: Đề nghị Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường (phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường) hướng dẫn người dân khi đến thực hiện giao dịch thì cần có những giao tiếp, cư xử đúng mực, thân thiện, nhiệt tình hơn.

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt nội quy chế của cơ quan và Quy chế văn hoá công sở.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã
- CT, PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP, hs Kỳ họp .

CHỦ TỊCH

Lê Đức Thọ